



การสร้างวัฒนธรรม

NO GIFT POLICY

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

NO!!

GIFT POLICY

งดรับ งดให้ของขวัญ

เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน



โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

การสร้างวัฒนธรรม

No Gift Policy



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา ได้สนองตอบเจตนารมณ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ No Gift Policy มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยการประกาศนโยบาย No Gift Policy ต่อบุคลากรในหน่วยงาน และผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีประกาศลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยเน้นย้ำเจตนารมณ์ดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ “โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ดังนี้

1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้แจ้งเวียนประกาศนโยบาย No Gift Policy ต่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน การประกาศเจตจำนงพร้อมจัดทำป้ายประกาศนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อสื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณชนที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา
2. ถ่ายทอดนโยบาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนในการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นำเสนอถึงการดำรงชีวิตภายใต้ศาสตร์พระราชชา การประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลก การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในปัจจุบันที่นักเรียนมีสิทธิ์และหน้าที่ช่วยเหลือสังคม รวมทั้งสอดแทรกนโยบาย โดยการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด No Gift Policy
3. การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการนำเสนอผลงานของโรงเรียน รับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียน
4. การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตและประกาศนโยบาย No Gift Policy ซึ่งนำ โดยนายสิวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาพร้อมทั้งให้แนวคิดและความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนบริเวณหน้าแถวเคารพธงชาติ